

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

SVI – ต้องเฝ้า เพราะเขาชอบที่ผล

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... บางท่านก็บอกเลยแหละครับว่า ไม่ชอบ ไม่ถูกโฉลก กับหุ้นตัวนี้

จริงๆ แล้ว ไม่ใช่เราหรอกที่ไม่ชอบ เห็นเมฆคาดว่า เขา(?) ต่างหาก ที่ไม่ชอบเรา... ลองผลออ ดูสิ จะเป็นอันแอบกระซอกขึ้นบ่อยๆ แล้วพอวันต่อไป กว่าจะตามมา ไปรยกับเขาเสียหน่อย ที่ไหนได้ กดลงชะหน้าชื่อแม่ในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย เหมือนจะออกอาการ “อยากจะขึ้นนะ” แต่เหมือนรู้ว่ามีคนจะเห็น ก็ไม่พ่นออกอาการ ไรจิต (เก็บกด-กดเก็บ) อยู่... ก็อย่างวันวานนั้นแหละครับ มีกระตุกในบางจังหวะ พอมีใครเข้าไปตามแจม หนึ่งสัปดาห์ แล้วมาเอาตอนไหนคืนไปล่ะ ก็ผลออในช่วง random ราคาปิดนั้นแหละครับ... อาการมาแบบนี้ วันหนึ่ง จะหวังราคาที่เห็นในวันวาน หรือแม้ราคาปิดวันวาน ก็ไม่รู้อะไรให้หรือเปล่า แล้วถ้าจะไล่ตาม ก็เกรงว่า ถ้าเขาเห็นมีคนเข้ามาแย่งกัน ก็อาจจะตั้งใจให้ราคาเปิดสูงๆ หน่อย ก็เป็นไปได้เหมือนกัน แต่เอาเถอะครับ วันวาน เห็นเมฆก็ไต่กล่าวใน LIVE ดักทางเขาไปแล้วนี่หา เขาจะแอบเล่น แต่เราก็แอบเก็บมาตั้งแต่ราคาเปิดในวันวานแล้วละ... ส่วนใครที่จะมาตามในวันนี้ ก็อาจจะต้องดูหน้างานกันอีกที หรือไม้อาจจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์กับเขาบ้างเล็กๆ น้อยๆ ไม่งั้น ก็แค่แพ้เขาทุกครั้งที่ไป หรือไม่ก็จบแบบเหมือนเดิมว่า เล่นยาก เลยไม่ชอบ (เหมือนเขาไม่ชอบให้เราเล่นสั้น หรือจับเสียมือเปล่ามากกว่า)... ส่วนเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index ตอนนี้ ก็ตามดูรูปแบบการ Sideways ในกรอบ 1630-1650 ไปสักระยะก็แล้วกัน ซึ่งหากออกไปทางไหน ก็คงต้องว่ากันไปตามทิศทางนั้น... แต่ปัญหา จะอยู่ที่ ต่ำกว่า 1630 นี้แหละ จะเสี่ยงๆ นะ

ดูตามเกม... ถ้าจะเปิดต่ำกว่าราคาปิด หรือย่อๆ ลงมาแถวๆ 5.5 ก็น่าสนใจนะ แต่ต่ำกว่า

อาจจะไม่สวย หรือ ยิ่งต่ำกว่า 5.40 ด้วยแล้ว เกมนี้ อีกนานกว่าจะขึ้น... และถ้าจะซื้อ อาจจะต้องถือหุ้นนะ

แนวรับ : ... 5.60-5.50 ถ้าต่ำกว่านี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 5.40

เป้าหมาย : ... 6.40-6.50 หากยืน 6.50 ได้ ก็มีลุ้นยาว ๆ ได้

Price Chart...(SVI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SVI... มาทรงแบบนี้ ถ้าว่ากันตามภาพในเชิงเทคนิคแล้วนั้น ยังไงก็ต้องมองดี เว้นแต่จะต่ำกว่า 5.40 ลงมาเสียก่อน นั่นก็จะไม่สวย หรือเขาอาจจะยังไม่ชอบให้ใครมาเชียร์มาแนะนำเหมือนเคย... แต่ถ้าจะเปลี่ยนเกมมานั้น ถ้าซื้อแล้วเก็บ หรือถือยาวๆ หน่อยก็น่าจะเป็นเกมที่น่าจะแก้ได้ แล้วดีไม่ดี มองยาวๆ เลยแบบว่าถ้ายืนระดับ 6.50 ได้มันคง รูปแบบโครงสร้างจะไปได้อีกไกลพอสมควร... หรือถ้าว่ากับตามรูปแบบของ MA ที่อยู่ในภาพของการเรียงตัว ตั้งแต่ราคา 5.00 นั้นก็อาจจะหวังยาวๆ ได้ถึงระดับ 10.0 กันไหนเลยนะที่นี้ จะอยู่ที่ว่า การเข้าซื้อ สำหรับคนที่ยังไม่มีนี่แหละจะได้ราคาไหน เปิดแรงไป จะกล้าตามกันหรือไม่สิ